

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030

Những năm qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHTN tiếp tục được nâng cao. Việc giải quyết các chế độ trợ cấp và trả lương hưu cho đối tượng thụ hưởng BHXH, BHTN được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quyền lợi cơ bản của người tham gia BHXH, BHTN được bảo đảm; tỷ lệ người tham gia BHXH, BHTN ngày càng tăng; đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH ở các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của tỉnh. Chính sách BHXH, BHTN đã góp phần giảm thiểu rủi ro về việc làm, lao động, ổn định cuộc sống của người lao động tham gia BHXH, BHTN, khi bị giảm, mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc bị mất việc làm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ tiền BHXH ở một số doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; tỷ lệ tham gia BHXH và tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện trong lực lượng lao động trong độ tuổi còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu; chính sách hỗ trợ tham gia BHXH, BHTN còn bất cập,...

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHTN; việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN ở một số nơi hiệu quả chưa cao; nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động về BHXH, BHTN chưa đầy đủ; công tác

thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHTN chưa được thường xuyên, hiệu quả thấp.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, tổ chức đảng và chỉ đạo của chính quyền các cấp trong quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về BHXH, BHTN, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH, Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy (khóa XVIII) thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN.

Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.

Thực hiện mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH tới mọi đối tượng theo quy định, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; quan tâm, hỗ trợ phát triển các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo quy định. BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững của tỉnh.

Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, chỉ tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH vào chương trình (kế hoạch) phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị và gắn trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN.

Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH các cấp. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan với

người sử dụng lao động, người lao động để thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHTN.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách BHXH, BHTN ở địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để thực hiện chính sách BHXH. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2- Tăng cường và đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa chính sách BHXH, BHTN đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH. Thực sự tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động các cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, người lao động, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động và nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHTN.

Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động, nhất là trong phát triển ứng dụng dữ liệu điện tử về dân cư, định danh và xác thực điện tử theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHTN và thực thi chính sách BHXH, BHTN.

3- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, trục lợi, gian lận BHXH, BHTN. Tập trung phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, giảm nợ BHXH trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện các chính sách BHXH, BHTN.

4- Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; chủ động, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan để xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát

triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN; tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ công và năng lực, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác BHXH; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng liên quan, các địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm chính sách BHXH; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan có liên quan nhằm minh bạch thông tin và nâng cao hiệu quả công tác quản lý người tham gia, thụ hưởng, đơn vị thực thi chính sách BHXH, BHTN; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách BHXH, BHTN cho người lao động, người sử dụng lao động; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác BHXH; giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHTN và bảo đảm đầy đủ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia BHXH.

5- Đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, xây dựng và triển khai chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Chỉ thị này gắn với thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch liên quan của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

6- Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách của tỉnh phù hợp với quy định, điều kiện thực tiễn của địa phương để hỗ trợ người dân, người lao động, nhất là đối với lao động ở khu vực phi chính thức, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, người dân ở vùng nông thôn, người yếu thế tham gia BHXH, BHTN.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

7- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về BHXH, BHTN đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người lao động, người sử dụng lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHXH.

8- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là tổ chức công đoàn các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT; tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở địa phương, đơn vị; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng liên quan bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCSD UBND tỉnh,
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTTTU,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- LĐVPTU, TKBTTU,
- P.KT-XH^{Hương},
- Lưu VPTU.



Nguyễn Hữu Nghĩa